
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  /2566 

วันจันทร์ที่  14  เดือน มิถุนายน 2566 เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

************************************************************ 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรเชษฐ์   วงษา ประธานสภา อบต.ดอนเตย สุรเชษฐ์  

2 นายคณิศร   สมตน รองประธานสภา อบต.ดอนเตย คณิศร  
3 นายบัณฑิต   แพงสาร สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 2 บัณฑิต  
4 นายวินัย   วงษา สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 4 วินัย  
5 นายสวรรค์   แสนเสิก สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 5 สวรรค์  
6 นายศักดิ์ศรี  สีกา สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 6 ศักดิ์ศรี  
7 นายประยงค์   สิงห์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 7 ประยงค์  
8 นายสมาน   เศษเพ็ง สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 8 สมาน  
9 นางนิยม   โคตรสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 9 นิยม  

10 นางนิลุบล  ผาล ี ปลัด อบต.ดอนเตย/เลขานุการสภาฯ นิลุบล  
ผู้ร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกิ้น  วงษา นายก อบต.ดอนเตย เกิ้น  
2 นายคล้าย  เหนือพวน รองนายก อบต.ดอนเตย คล้าย  
3 นายสุคนธชาติ  วงษา รองนายก อบต.ดอนเตย สุคนธชาติ  
4 นายณัฐวุฒิ  ทีดี รองปลัด อบต.ดอนเตย ณัฐวุฒิ  
5 นางสาวจุฑารัตน์  วงษา หัวหน้าสำนักปลัด จุฑารัตน์  
6 นายกัปตัน  วงษา ผู้อำนวยการกองช่าง กัปตัน  
7 นางอมราพร  บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ อมราพร  
8 นายธนัฐ  โพธิ์ไทรย์ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง ธนัฐ  

9 นายกัปนาท  แก้วเหลา นิติกร กัปนาท  

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566  
วันจันทร์ที่  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

************************************* 
 ผู้มาประชุม 

 1. นายสุรเชษฐ์   วงษา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
 2. นายคณิศร     สมตน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
 3. นายบัณฑิต     แพงสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 2 
 4. นายวินัย  วงษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 4 
 5. นายสวรรค ์ แสนเสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 5 
 6. นายศักดิ์ศรี สีกา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 6  
 7. นายประยงค ์สิงห์โพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 7 
 8. นายสมาน เศษเพ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 8 
 9. นางนิยม โคตรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 9 
10. นางนิลุบล    ผาลี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายเกิ้น  วงษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
2. นายคล้าย  เหนือพวน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
3. นายสุคนธชาติ  วงษา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
4. นายวีระวัฒน์  วงษา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
5. นายณัฐวุฒิ  ทีด ี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. นางสาวจุฑารัตน์  วงษา หัวหน้าสำนักปลัด 
7. นายกัปตัน  วงษา  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางอมราพร  บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. นายสุรชาติ   เขตนคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นายกัปนาท   แก้วเหลา นิติกร 
12.นายอู่ทอง   อำนาจ  นักทรัพยากรบุคคล 
13.นางสุนิษา  ลาชม  เจ้าพนักงานธุรการ 
14.นางสาวนิภาพร  พันธุโคตร นักวิชาการศึกษา 
15.นางวราภรณ์  เศษเพ็ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เลขานุการสภาฯ บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนเตย  มาประชุมกัน จำนวน 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
และมีผู้ร่วมประชุม จำนวน 15 คน จึงขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมค่ะ  

ประธานสภา ... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข (เพ่ิมเติม) ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ที่ค้างพิจารณา  

  4.1 เรื่อง เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 4.2 เรื่อง เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการขุด
ลอกห้วยบ้านโคกสี (ตอนล่าง) จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566 

  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญทางคณะผู้บริหารและทางท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 4.1 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญทางวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง
ต่อไปครับ หรือก็ทางหัวหน้าสำนักปลัดก็ได้ครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเตย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ต่อไปจะได้อ่านรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ค้างไว้นะคะ เป็นฉบับใหม่ที่ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดทำใหม่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายประมูล - โรงปุ๋ย หมู่ที่ 3 ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 200,000 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสมาน - สร้างแกว หมู่ที่ 2 ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสมพงษ์ วงษา - หน้าบ้านนางอวยพร  หมู่ที่ 2  ผิว
การจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 
งบประมาณ 200,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายหลังวัดป่าธรรมมาราม หมู่ที่ 4 ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 391,000 บาท 
 

5. โครงการ... 
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 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายไพวัลย์ วงพิระ - หน้าบ้านนายตุ่น  คำหาญ หมู่ที่ 7 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 
200,000 บาท 

 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม - ป่าช้า บ้านโคกสี หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
134  เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 391,000 บาท 

 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างบ้านนางเพ็ญ - ถนนสายโนนอุดมด-ีนาทม  หมู่ที่ 8 ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 - 2570
งบประมาณ 262,500 บาท 

 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. เดิม - สี่แยกสวยนายจันทอน  วงษา หมู่ที่ 5  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 - 2569 
งบประมาณ 250,400 บาท 

 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายดอนแฮด – ลำน้ำสงคราม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 – 2570 งบประมาณ 186,700 บาท 

 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างโรงพยาบาลนาทม หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2569 งบประมาณ 249,200 บาท 

 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างศาลประชาคม - ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2569  งบประมาณ 
200,000 บาท 

 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกสี จาก คสล.เดิม - สวนยางพารา หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 - 2570 งบประมาณ 
200,000 บาท 

 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านสมภาร  แพรกัญญา - สวนยางพารา หมู่ที่ 6 ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 - 2570 
งบประมาณ  200,000  บาท 

 14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายมนตรี  - บ้านนายทองอ่อน หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2569 งบประมาณ 
200,000 บาท 

 15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายประยูร - สามแยกบ้านนางนิยม หมู่ที่ 3 ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 
175,000 บาท 

 16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสมยศ วงษา - หน้าบ้านนางแตงอ่อน  ชาดา หมู่ที่ 5 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 – 
2570  งบประมาณ 240,000 บาท 

 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอนันต์ - ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2568 งบประมาณ 175,000 บาท 

 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสำเนียง  คำอินทร์ - บ้านนางแก้ว  อุมา หมู่ที่ 6  ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ 175,000 บาท 

19.โครงการ... 
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 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประภาส  นามศิริ - บ้านนายนพกร หมู่ที่ 6  ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ 175,000 บาท 

 20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวง - หน้าวัดป่าจุฬามณี หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2568 งบประมาณ 
250,000 บาท 

 21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายเกษตรอำเภอนาทม หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
142 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2568 งบประมาณ 250,000 บาท 

 22. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแอสฟัลท์ติกเดิม - หน้าโรงเรียนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 5  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 48 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 95,000 บาท 

23. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแอสฟัลท์ติกเดิม – หน้าบ้านนายสังวาล  โมธรรม หมู่ที่ 5  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 175  เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 436,000 บาท 

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนางกวาง ไชยทา - ท่าจันไท หมู่ที่ 7  ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2568 งบประมาณ 
262,000 บาท 

25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดโพธิ์ธาราม - โนนไผก่ลาง หมู่ที่ 7  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
187 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 – 2569 งบประมาณ 262,000 บาท 

26. ตัดถนนสายใหม่จากนานายวิมาน – ห้วยน้ำเมา หมู่ที่ 8  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 88,000 บาท 

 27. ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยวังขุมดิน -บ่อหลัก  หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 37,000 บาท 

 28.ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายอนุสรณ์  วงษา - ดอนคอกวัว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 86,000 บาท 

 29.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ่อดาล - ดอนแฮดบน - ดอนแฮดล่าง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,900 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 480,000 บาท 

 30.ปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนยาว - ดอนแฮด  หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 185,000 บาท 

 31.ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนไผ่กลาง - โนนบักดอน  หมู่ที่ 7  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 60,000 บาท 

 32.ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสา วงษา – นานายธนู  หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 
เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ 155,000 บาท 

 33.ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 5  ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 86,000 บาท 

 34.ตัดถนนสายใหม่พร้อมวางท่อ คสล. จากสายนานายบุญเลิศ เขืองเชียงขวาง - นานายทะเคียน แสนเสิก  
หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 
89,000 บาท 

 35. ปรับปรุงถนนลูกรังจากนานางสมาน  สุทธิเพศ - นานายคล้าย  เหนือพวน หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ยาว 700 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 89,000 บาท  

2.1 กลยุทธ์... 
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2.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ การระบายน้ำเสีย 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายวิชัย  โพธะโสม - นานายเสรมิสุรินทร์ บัวเคน 
หมู่ที่ 2 ท่อ คสล. ขนาด 0.6 เมตร จำนวน 50 ท่อน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 
8,300 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางพัชฎา สาที – นานางสมหมาย  วงษา หมู่ที่ 2 ท่อ คสล. 
ขนาด 0.6 x  1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 
136,000 บาท 

 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางรุ่งทิวา – นานายรุ่ง  โพธิ์สา หมู่ที่ 3  ยาว  300  เมตร 
บ่อพัก 3 บ่อ พร้อมตัดถนน 3 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 576,000 บาท 

 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางนา วงษา - สวนยางนายสหชาติ  วงษา หมู่ที่ 2 
วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 
งบประมาณ 136,000 บาท 

 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางรุ่งทิวา - สามแยกสวนยางนางศรีพระจันทร์ เขื่องเชียง
ขวาง หมู่ที่ 3  ยาว  340 เมตร  พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 
งบประมาณ 576,000 บาท 
 

3.1 กลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานทางเลือก 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 

 1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากถนนสายโคกสี - หนองข้ีเหี้ย หมู่ที่ 8  ระยะทาง 
1,000 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 750,000 บาท  
 2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากบ้านหมูม่น – ถนนโพธิ์ชัยศรี - โนนอุดมดี   
ระยะทาง 9,000 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570  งบประมาณ 750,000 บาท  
 3. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากสายบ่อกอก - โนนอุดมดี หมู่ที่ 5  ระยะทาง 
1,000 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2569 งบประมาณ 237,500 บาท  
 4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายสำนักงานเกา๖รอำเภอนาทม - สวนยางพารา หมู่ที่ 4  ระยะทาง 950 เมตร 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 237,500 บาท  
 5. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายดอนเทวดา - ถนนปฏิรูป หมู่ที่ 2  ระยะทาง 980 เมตร บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570  งบประมาณ 237,500 บาท  
 6. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายดอนแสนเสิก จากหน้าบ้านนางสุภัทตรา  แสงส่อง  หมู่ที่ 5  ระยะทาง 
300 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 75,000 บาท  
 7. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากสายข้างโรงเรียนจินตนาเลิศปัญญา หมู่ที่ 5  ระยะทาง 
1,000 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2569 งบประมาณ 750,000 บาท 

 8. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง ถนนสายดอนเตย หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 8  ระยะทาง 
1,000 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 750,000 บาท  
 9. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายนานางนิราวัล  วงษา - นานายสี  วงษา  หมู่ที่ 2  ระยะทาง 500 เมตร 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 125,000 บาท  
 

 10. โครงการ... 
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 10. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดมดี - นานายประทีป  ทานะศิลป์ หมู่ที ่6  
ระยะทาง 1,000 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 250,000 บาท  
 11. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากถนนลาดยาง - นานายอ้วน หมู่ที่ 6  ระยะทาง 1,000 เมตร บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ 250,000 บาท  
 12. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากหน้าวัดโพธิธ์าราม - นานายสุภาพ  ทรัพย์มูล หมู่ที่ 7  ระยะทาง 1,000 เมตร 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2568  งบประมาณ 250,000 บาท  
 13. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากหน้าบ้านนายสงกรานต ์ คมแกว้  - บ้านนายเคน แก้ววงษา หมู่ที่ 8  ระยะทาง 
500 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ 250,000 บาท 

 14. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากถนนสายหน้าบ้านนางถาวร  คุณโบราณ หมู่ที่ 7  ระยะทาง  300 เมตร บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567   งบประมาณ 75,000 บาท  
 15. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 16. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 17. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท 

 18. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 19. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 20. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 21. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 22. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 23. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 40,000 บาท  
 24. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากดอนปู่ตา - ดอนหลวง ตอนล่าง  หมู่ที่ 7  ระยะทาง  700 เมตร บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568   งบประมาณ 175,000 บาท 

 25. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายป่าช้าบ้านโคกสี หมู่ที่ 8  ระยะทาง  563  เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในปี พ.ศ. 2568   งบประมาณ 140,750 บาท  

4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  

 1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 3  หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (จำนวน 4 ถัง) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท 
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 2. โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 9  ระยะทาง  4,000 เมตร บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 300,000 บาท 

 3. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4  ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 
2568 งบประมาณ 500,000 บาท 

 4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ปรับปรุงหอถังสูงพร้อมระบบท่อ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 300,000 บาท 

 5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน  หมู่ที่ 2 ปรับปรุงหอถังสูงพร้อมระบบท่อ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 300,000 บาท 

5.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการและพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 1. โครงการก่อสร้างบ่อขยะ อบต.ดอนเตย  เนื้อที่จำนวน  4 ไร่  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 
2567 งบประมาณ 500,000 บาท 

 2. ปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เนื้อที่ 4 ไร่ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 
2568 – 2570 งบประมาณ 200,000 บาท 

 3. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 
พ.ศ. 2568 งบประมาณ  300,000 บาท  

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 ยาว 72 เมตร (ตามแบบ อบต.ดอนเตย
กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท  
 2. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตย หมู่ที่ 2 ยาว 70 เมตร (ตามแบบ อบต.ดอนเตย
กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท  
 3. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหมูม้น หมู่ที่ 4  ยาว 110 เมตร (ตามแบบ อบต.ดอนเตย
กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท  
 4. โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ยาว 120 เมตร (ตามแบบ อบต.ดอนเตย
กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท  
 5. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง  12 X 8 เมตร (ตามแบบ อบต.ดอนเตยกำหนด) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 1,500,000 บาท  
 6. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย (ตามแบบ อบต.ดอนเตย
กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท  
 7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 200,000 บาท  
 8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดมดี  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 
พ.ศ. 2568  งบประมาณ 200,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข...  
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แผนงานสาธารณสุข 

 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 
2566 – 2570 งบประมาณ  30,000 บาท 

 2. โครงการหน้าบ้านสวย หลงับ้านสวนสมุนไพร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 
งบประมาณ  40,000 บาท 

 3. โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลดอนเตย  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 
2566 – 2570 งบประมาณ  50,000 บาท 

 4. โครงการตำบลสะอาด ปลอดภัยไร้ขยะ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 
งบประมาณ  20,000 บาท 

 5.โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 
งบประมาณ  30,000 บาท 

กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ 30,000 บาท 

 2. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
30,000 บาท 

 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพในชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 
พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 30,000 บาท 

 4. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนเตย บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ 50,000 บาท 

 5. โครงการวันผู้สูงอายุ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 50,000 บาท 

 6. โครงการจัดการขยะในชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
30,000 บาท 

กลยุทธ์ สงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 1. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ 30,000 บาท 

กลยุทธ์ การพัฒนาด้วยการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 งบประมาณ 
50,000 บาท 

 2. โครงการสายสัมพันธ์วันจบเรียน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 งบประมาณ 
20,000 บาท 
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 3. โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 
งบประมาณ 50,000 บาท 

กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนะรรมท้องถิ่น 

 1. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566  
งบประมาณ  20,000 บาท ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ  30,000 บาท 

 2. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ  150,000 บาท 

 3. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีตำบลดอนเตย หมู่ที่ 1 – 9  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 
2567 – 2570 งบประมาณ  90,000 บาท 

 4. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาทม จัดทำเรือไฟ เพ่ือร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ  150,000 บาท 

กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรัก์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

 1. กีฬาต้านยาเสพติดตำบลดอนเตย  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ 100,000 บาท 

กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ 

 -แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ 3  ปากกว้าง  40 เมตร ยาว 560 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ  495,000 บาท 

 2. โครงการขุดลอกลำห้วยหน้าฝายบ่อบือ หมู่ที่ 5  ปากกว้าง  50 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 – 2570 งบประมาณ  495,000 บาท 

 3. โครงการขุดลอกหนองเบ็งเริง หมู่ที่ 3  ปากกว้าง  80 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ  1,400,000 บาท 

 4. โครงการขุดลอกห้วยไผ่บ้านดอนเตย หมู่ที่ 2  ปากกว้าง  10 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ  500,000 บาท 

 5. โครงการขุดลอกห้วยบ้าน บ้านโคกสี ตอนล่าง หมู่ที่ 8  ปากกว้าง  10 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ  500,000 บาท 

 6. โครงการขุดลอกห้วยบ้าน บ้านโคกสี ตอนบน หมู่ที่ 8  ปากกว้าง  10 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2569  งบประมาณ  500,000 บาท 

 7. โครงการขุดลอกหนองบักจับ - หนองเบ็บเลิง  หมู่ที่ 3  กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2569  งบประมาณ  2,803,000 บาท 

 8. โครงการขุดลอกหนองหวายใต้ บ่อบือ หมู่ที่ 5  กว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2570  งบประมาณ  1,000,000 บาท 
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 9. โครงการขุดลอกหนองปลาเข็ง - บ่อนางสาว หมู่ที่ 3  กว้าง 30 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ  423,000 บาท 

 10.โครงการขุดลอกหนองผือ - หนองแอก หมู่ที่ 3  กว้าง 100 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 
เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ  1,892,800 บาท 

 11. โครงการขุดลอกหนองหวายใหญ่ หมู่ที่ 5  กว้าง  50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 3,019,000 บาท 

กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติ 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 
งบประมาณ 20,000 บาท 

  2. โครงการกำจัดจอกแหนหนองน้ำสาธารณะ ตำบลดอนเตย บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 60,000 บาท 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและวินัย บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 20,000 บาท 

  2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยและศึกษาดู
งาน  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 350,000 บาท 

  3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การดำเนินการทางวินัย ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 15,000 บาท 

  4. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 78,000 บาท 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  1. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลดอนเตย บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 20,000 บาท 

กลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

  1. โครงการประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีเคลื่อนที่  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 
2570 งบประมาณ 10,000 บาท 

  2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 
2570 งบประมาณ 200,000 บาท 

  3. โครงการจัดทำระบบเก็บค่าน้ำประปาและขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 
2567 – 2570 งบประมาณ 100,000 บาท 
 

ประธานสภา พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา  10.30 น.) 
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กลยุทธ์ พัฒนาระบบลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 20,000 บาท 

  2.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 20,000 บาท 

  3. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 20,000 บาท 
 

ประธานสภา สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 เสร็จแล้วในชุดนี้ และในส่วนที่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนได้เสนอคือโครงการที่เกินศักยภาพสำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หัวหน้าสำนักปลัด เป็นโครงการที่เกินศักยภาพสำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงงารเซรามิก - บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 
2,410,000 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางสุรภา  ปัญญาสาร  - ถนนสายโคกสี - ดอนเตย  
หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 1,741,000 บาท 

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนแสนเสิก  - โรงเรียนอนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,899 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 4,967,000 บาท 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันนายไหน ถนน คสล.เดิม - สามแยกดอนคอกวัว  
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 1,702,000 บาท 

 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลนาทม - ถนนลาดยางสายหมูม่น -    
โนนอุดมดี  หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 
2567  งบประมาณ 2,094,000 บาท 

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าจุฬามณี - สามแยกบ่หลัก  หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 
2,094,000 บาท 

 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเตย - ปฏิรูป หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,190 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 7,160,000 บาท 

 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตำบลนาทม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  
งบประมาณ 2,486,000 บาท 

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี - ดอนเทวดา  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ 3,584,000 บาท 
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 10. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนเตย - โคกสี  หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,290 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 6,172,000 บาท 

 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายถนอม วงษา  - โรงปุ๋ย  หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ 
520,000 บาท 

 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดป่าธรรมมาราม  หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 500,000 บาท 

 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบง  วงษา - หน้าวัดป่าจุฬามณี  หมู่ที่ 4  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2569  งบประมาณ 
500,000 บาท 

 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักงานเกษตรอำเภอนาทม  หมู่ที่ 4  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ 
500,000 บาท 

 15. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายข้างโรงเรียนช่างกลประชุมวันอนุสรณ์ 8 - 
สะพานลำน้ำเมา หมู่ที่ 6 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 
2567  งบประมาณ 2,399,000 บาท 

 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนางกวาง ไชยทา - ท่าจันไท หมู่ที ่7  ผิว
จราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 187  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2570  
งบประมาณ 500,000 บาท 

 17. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายป่าช้าบ้านโคกสี – ถนนลาดยางหมูม้น – โนน
อุดมดี  ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ 
2,075,000 บาท 

 กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ 

 - แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  1. โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ 3  ปากกว้าง 40 เมตร ยาว 560 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 1,702,000 บาท 

  2. โครงการขุดลอกห้วยหน้าฝายบ่อบือ หมู่ที่ 5  ปากกว้าง 50 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567  งบประมาณ 1,520,000 บาท 

  3. โครงการขุดลอกหนองเบ็ญเริง หมู่ที่ 3  ปากกว้าง 80 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568  งบประมาณ 1,400,000 บาท 

  4. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองบ่อดาลน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีพ้ืนที่กักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 1,290,000 ลูกบาศก์เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 
– 2570 งบประมาณ 50,000,000 บาท 

  5. โครงการขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 2  ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ 500,000 บาท 

  6. โครงการขุดลอกห้วยบ้าน บ้านโคกสีตอนล่าง หมู่ที่ 8  ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 650 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท 
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  7. โครงการขุดลอกห้วยบ้าน บ้านโคกสีตอนบน หมู่ที่ 8  ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 650 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 500,000 บาท 

  8. โครงการขุดลอกห้วยหนองบักจับ บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3  ปากกว้าง 50 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2569 งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  9. โครงการขุดลอกหนองหวาย ใต้บ่อบือ หมู่ที่ 5  ปากกว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2569 งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  10. โครงการขุดลอกบ่อหลัก - ท่ากกหว้า หมู่ที่ 9  ปากกว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ 2,854,000 บาท 

กลยุทธ์ ขุดเจาะบ่อบาดาล 

 -แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

  1. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  2. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  3. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  4. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  5. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  6. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  7. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  8. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 

  9. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 2570 งบประมาณ 
500,000 บาท 
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ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนะครับ 
และอยากจะแก้ไขมีไหมครับ หรืออยากจะเพ่ิมเติมให้ท่านนิยม โคตรสุวรรณ (ส.อบต. หมู่ที่ 9) ได้รวบรวม
โครงการที่อยากเพ่ิมก็ให้รวบรวมที่ สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 นะครับ เพ่ือให้ในส่วนของทางนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ได้เสริมเข้าไป ส่วนที่อ่านมาผมมีข้อสงสัย หน้าที่ 15 เกี่ยวกับโครงการบ่อขยะ 4 ไร่ มันมีซ้ำกันอยู่ 2 จุด  
มันซ้ำหรือวัตถุประสงค์ให้เป็นแบบนั้นครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คือทั้งก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ไปด้วยครับ 

ประธานสภา  อยากให้ชี้แจงโดยละเอียดว่าในส่วน 4 ไร่ เราจะทำจุดไหน ลักษณะอย่างไร ก็คือเอาเข้าแบบไว้
ก่อนใช่ไหมครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เอาเข้าแผนไว้ก่อน เพ่ือหาที่ก่อสร้าง 

ประธานสภา เชิญท่านนายกได้ชี้แจงด้วยครับ 

นายก อบต.ดอนเตย เพราะว่าบ่อขยะที่เก่า ติดถนนลาดยาง และเป็นถนนสายทางในการรับเสด็จ จะมีปัญหา
ถ้าดำเนินการก่อสร้างที่เดิม ขณะนี้ทางคณะผู้บริหารกำลังหาที่ท้ิงขยะอยู่ครับ ในบริเวณตำบลดอนเตย วันนี้ก็
อยากปรึกษาหารือท่านสมาชิกท้ัง 9 หมู่บ้าน ว่าจะลงมติไว้เลย ผมว่าที่ท้ิงขยะตำบลดอนเตยถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ 
น้ำไม่ท่วม ที่ทิ้งขยะเยอะมาก อย่างหนองเบ็ง หนองเบ็ญก็มี หรือหนองผือ หนองขวาง เพราะว่าที่ดินสาธารณะมี
เยอะ ดอนยาว ดอนขี้กระต่าย ก็ทิ้งได้ เราต้องทิ้งให้ได้  (1) ไม่มีน้ำทุกวันนี้ แต่ก่อนน้ำท่วม ถนนไปบ้านโนนอุดมดี 
ถ้ามันลำบาก มันผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย และก็จะมีปัญหา 

ประธานสภา ท่านปลัดต้องขยายความแล้วนะครับ ว่าจะให้ผมลงมติเห็นชอบข้อไหน อย่างไร เชิญท่านปลัด
ครับ 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ จำนวนที่เราขอ
ต้องเป็นที่เดียวนะคะ แต่ถ้าท่านนายกมีบัญชาว่าจะใช้ที่ดอนยาว ดอนแฮด ดอนหลวง จะต้องมีการทำประชา
วิจารณ์หรือประชาคมหมู่บ้านก่อน ว่าประชาชนจะยินยอมไหม แต่เนื่องจากว่า หนังสือจากเทศบาลศรีพนา จะ
ไม่ให้เราทิ้งขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้เป็นต้นไป เราจึงจำเป็นจะต้องปรึกษาหารือกันแล้วว่าเราจะใช้ที่
ไหน จำนวน 4 ไร่ นี้ คือเราอาจจะใช้ที่บ่อแบบฝังกลบ เพราะเราจะใช้เพื่อรอคลาสเตอร์ที่รับผิดชอบ  ทางเทศบาล
บ้านแพงรับผิดชอบในโซนเหนือ ที่จะทำโรงงานไฟฟ้าจากขยะ ก็มีที่ท้ิงอีกท่ีหนึ่ง คือเราต้องทำ MOU กับเทศบาล
บ้านแพงว่าเราจะทิ้งขยะ แต่ของไผ่ล้อมก็ท้ิงที่ศรีพนา นาทม หนองซน ดอนเตย แต่ว่าที่มีในการที่เราจะเป็นบ่อ
ขยะ เราต้องคำนึงถึงเชื้อโรคที่จะลงสู่แหล่งน้ำ นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมอง เพราะว่าการทำบ่อขยะมันมีผลกระทบ
กับการดำรงชีพของประชาชน ถ้าเรามองที่โนนที่อ่ืนได้ก็ดี ถ้ามีโนนที่ดอนยาว ปลัดก็พอจะมองออก ดอนขี้กระต่าย
ก็มองออก มันจะมีแหล่งน้ำเยอะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหนองเบ็ญเริง จะขุดลอกให้  ก็อยากจะนำเรียนท่านนายก และ
ที่ประชุมว่าเราจะต้องตัดสินใจ แล้วค่าว่าเราจะต้องหาที่ไหน แต่ถ้าเราทำตรงที่ข้างถนน เขาไม่ให้อยู่แล้วค่ะ ปกติที่
ไหนเขาก็ไม่ทำบ่อขยะติดถนน เราต้องหาเข้าไปด้านในนิดๆ หรือถ้าเต็มแล้วเราก็ฝังกลบหลุม ถ้าเต็มบ่อนี้ก็ฝังกลบ
แล้วขุดบ่อใหม่ พอบ่อใหม่เต็มก็ฝังกลบแล้วกลับมาใช้บ่อเดิมอีกครั้ง และก็ตั้งแต่ปี 60 เขาก็รณรงค์ให้มีการคัดแยก
ขยะ และก็มีการแยกขยะเปียก เพ่ือลดขยะปลายทาง เขาเรียกว่าขยะต้นทาง เพ่ือให้ขยะปลายทางน้อยลง ที่อ่ืน
เขาก็ทำกัน ใช้วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยรณรงค์ ให้ลดขยะต้นทาง คือการแยกขยะต้นทาง เพ่ือเอาไปขายได้ เพ่ือ
ลดขยะปลายทาง อยากให้ท่านายก และสมาชิก ว่าจะเราจะทำท่ีไหนทิ้งขยะของตำบลดอนเตย ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภา ผมได้ฟังท่านปลัด อบต. พูดแล้ว ผมก็ยังไม่รู้เลยรายละเอียด พูดง่าย ๆ ก็ต้องให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้เสนอนะครับ ว่าจุดด้อย จุดดีตรงไหนนะครับ ที่มันเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าในฐานะผมเป็นประธานสภา ผม
ขอวินิจฉัยว่า ผมยังไม่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะลงมติ เพราะ (1) เรายังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้เลยสักครั้ง (2) 
ท่านสมาชิกก็ยังไม่รู้ว่าจะเสนอจุดไหน ที่เป็นที่ทิ้งขยะจริง ๆ ถ้าหากลงมติวันนี้ สมมุติว่าเป็นดอนยาว ทาง
ผู้ใหญ่บ้านคงจะมีปัญหา ผมคิดว่าตามท่ีท่านปลัดพูดนะครับ ว่ามันต้องประชาวิจารณ์หรือประชาคมกับประชาชน
ก่อนนะครับ ถ้าทางสภาพิจารณาแล้วว่า เห็นด้วย ก็จะลงมติเห็นชอบให้นะครับ วันนี้ผมเกรงว่าเอา 2 หัวข้อนี้ก่อน
นะครับ เพราะผมวินิจฉัยว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นที่ไหน หรือว่าผู้บริหารรู้นะครับก็เสนอมาได้เลย เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นเอกสารมา แล้วพวกผมจะพิจารณา 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่าสมาชิก ท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำ
เรียนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเพ่ิมเติมแผน ในแผนพัฒนานั้น เราจะไม่แยกเล่มนะคะ ว่าเป็น
แผนที่เกินศักยภาพหรือไม่เกินศักยภาพ จะอยู่ในเล่มเดียวกัน แต่เมื่อไหร่เราจะเอาโครงการที่เกินศักยภาพจะไปขอ
งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการที่เกินศักยภาพ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีผู้ประสานแผนระดับ
อำเภออยู่ทุกอำเภอ และก็จะของบเกินศักยภาพจากงบของผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีงบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด และก็ของบจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะ เราก็สามารถบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเล่มเดียวกัน แต่ปลัดงงอยากจะขอทางสภาว่า ถ้าอยากจะเพ่ิม สมมุติว่าเราอาจจะขอปี 67 เราขอไป
แล้ว งบประมาณที่ขอไปประมาณ 64 ล้านบาท ก็คือถ้าอยากจะตามก็ไปตามขอหนังสือนำส่งที่ของบไป ก็ต้องมี
อยู่ในแผนพัฒนา ที่นี้ถ้าอยากจะเพ่ิมว่า ถ้าสมมุติว่าโครงการการไหน คาดการณ์ว่าจะไม่ได้ เราก็อยากจะให้ทาง
ท่านหัวหน้าสำนักปลัดและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และจะขอทางสภาว่าอยากให้เพ่ิมมาเป็น 67 ปี 68 ถ้า
เราขอในปี 67 แล้ว ถ้าเราขอไป 14 โครงการ ตกไป 1 โครงการ ในปี 68 เราก็สามารถขอใหม่ได้อีกครั้ง อันนี้คือ
แผนเล่มเดียวกันนะคะ จะไม่แยกว่าเกินศักยภาพ ไม่เกินศักยภาพ ให้ดูที่งบประมาณที่เราไม่สามารถนำมาลงใน
ข้อบัญญัติได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ผมเห็นด้วย อย่างน้อย ๆ เราก็จะได้บรรจุในปี 67 – 68 ก่อนที่เราจะพิจารณาแผนอีกรอบเอาไว้
เผื่อได้จัดทำใหม่ และก็มีสมาชิกท่านไหนสงสัยก่อนที่ผมจะลงมติเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 – 
2570  แต่ผมมีอีกจุดหนึ่ง รบกวนท่านปลัดและทางฝ่ายคณะผู้บริหารด้วยนะครับ ก็เป็นหน้าที่ 20 ข้อ 2 
เกี่ยวกับโครงการบ้านสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร ในส่วนนี้ผมดูแล้วเราทำยังไม่ดีเท่าไร ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็น ยังไม่
ถึง 70 เปอร์เซ็นเลยนะครับ ผมคิดว่า คือ (1) การร่วมกิจกรรมของชาวบ้านยังไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ต้องยกตัวอย่าง 
ยกตัวอย่างที่หมู่ที่ 1 ชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าอยากตรวจอย่างไร ลักษณะไหนครับ เพราะท่านผู้นำอาจจะยังไม่ขยาย
ความในส่วนของนโยบายส่วนนี้ ที่ทางท่านผู้ว่าราชการให้ดำเนินการ ผมก็เห็นด้วยว่าในการจัดทำโครงการนี้ เพ่ือ
ทำให้ชาวบ้านเราได้กระตื้อรื้อร้น ได้ทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน มันจะไม่มีปัญหาให้เพ่ือน
ข้างบ้าน บางบ้านเอาน้ำมาใส้หน้าบ้านและส่งกลิ่นเหม็น อย่างเช่นบ้านเราหาปลามา ก็ชำแหละหน้าบ้านเสร็จแล้ว
ก็ปล่อยเศษลงคลองไหลไปหน้าบ้านคนข้างเคียงและส่งกลิ่นเหม็น อยากฝากท่านปลัด อบต.ว่าปีหน้าเราต้องทำให้
เข้มแข็งกว่าปีนี้ครับ ผมคิดว่าในส่วนของท้องถิ่น ท้องที่ยังประสานกันยังไม่ดีเท่าท่ีควรครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะ
เสนออีกไหมครับ ก่อนที่ผมจะลงมติครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 – 
2570 

 ผมขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2570 สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ ผมขอมติครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย 

  - เห็นชอบ   จำนวน 9 เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ  จำนวน  - เสียง 

  - งดออกเสียง  จำนวน  - เสียง 

ประธานสภา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 -2570 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ 

ที่ประชุม รับทาบ 

ประธานสภา ขณะนี้ เวลา 11.50 น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ห้อง
ประชุม เวลา 13.00 น 

ประธานสภา  ดำเนินการประชุม 13.10 น. 
  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ
ขุดลอกห้วยบ้านโคกสี ตอนล่าง จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม พ.ศ. 2566 ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง 
ก่อนที่สภาจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับโครงการขุดลอกห้วยบ้านโคกสี ตอนล่าง 
จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจง
โครงการขุดลอกห้วยบ้านโคกสี ตอนล่าง เนื่องจากโครงการเดิมที่เสนอเข้าที่สภาครั้งที่แล้ว คือโครงการขุดลอก
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ใช้งบประมาณ 350,000 บาท และเนื่องจากสภาพพ้ืนที่
ข้างเคียง ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ตามแบบแปลนที่เสนอไว้ได้ จึงได้คำนวณราคาใหม่ คือ ขุดลอกขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร และคำนวณราคากลางใหม่ได้ 252,000 บาท จึงขอเสนอ
เท่านี้ครับ 

ประธานสภา จากเดิมยาวเท่าไรครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง ยาว 420 เมตร ความยาวเท่าเดิมครับ แต่ว่าลดความกว้าง และความลึกลงครับ 

ประธานสภา ท่านสมาชิกมีท่านไหนสงสัยจะสอบถามไหมครับ ก่อนที่จะลงมติครับ ว่าสาเหตุทำไมแต่ก่อนทำ
ได้ แล้วตอนนี้ทำไมต้องปรับลด ก็สอบถามก่อนนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไร ผมขอมติครับ 

  ผมขอมติในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการขุดลอกห้วยบ้านโคกสี ตอนล่าง จ่ายจาก
เงินทุนสำรองเงินสะสม จากเดิม ขุดลอกขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ใช้งบประมาณ 
350,000 บาท และเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ข้างเคียง ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ตามแบบแปลนที่เสนอไว้ได้ จึง
ได้คำนวณราคาใหม่ คือ ขุดลอกขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร และคำนวณราคากลาง
ใหม่ได้ 252,000 บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ผมขอมติครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย 

  - เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -   เสียง 

  - งดออกเสียง  จำนวน  -   เสียง 

ประธานสภา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการขุดลอกห้วยบ้านโคกสี ตอนล่าง จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอไประเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ ผมก็อยากสอบถามมีอยู่  2  เรื่อง ก็คือที่เรามีมตเิห็นชอบใน
ข้อบัญญัติตลาด ข้อบัญญัติขยะ ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน และข้อบัญญัติประปา เอาเป็นว่าผมจะให้ผู้บริหารได้ชี้แจง
นะครับ เพราะท่านนายอำเภอคงเซ็นต์รับทราบแล้วและตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ก็จะนำไปใช้ และอีกส่วนหนึ่งที่ผม
ได้ยินมาก็คือหม้อไฟฟ้าตลาดว่ามีปัญหาว่า ค่าไฟฟ้าแพง เห็นค่าจนค่าไฟฟ้า 19,000 บาท ขอให้ชี้แจงหน่อยครับ
ว่าที่มาที่ไปของค่าไฟฟ้าแพง และสาเหตุที่เราจะแก้ไขอย่างไรครับ 

นายก อบต.ดอนเตย  เรื่องค่าไฟฟ้าแพง ขอเชิญท่านรองปลัด ที่ได้ไปคุยกับพ่ีน้องประชาชนในตลาด เชิญ
ชี้แจงครับ 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ขออนุญาตชี้แจง กรณีไฟฟ้าแพง เนื่องจากกองคลังได้ตรวจสอบพบว่าค่าไฟฟ้าของตลาดสดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนเตยเรานี้ มีความสูงผิดปกติ และก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตรวจสอบที่มาท่ีไป และคณะกรรมการ
กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ ก็เลยยังไม่สามารถท่ีสรุปผลได้ แต่ในเบื้องต้นก็ตรวจพบแล้วครับ ที่ค่า
ไฟฟ้าแพงเพราะอะไร คือ (1) การไฟฟ้าเขาข้ึนค่าไฟฟ้า และตรวจสอบหม้อไฟฟ้าบางหม้อก็เสีย เลยเก็บค่าไฟฟ้า
ไม่ได้ตามที่คาดไว้ เนื่องจากว่ากองคลังได้รายงานว่า ได้ทำการเก็บค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในตลาด เดือนหนึ่ง
ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท แล้วแต่เดือนครับ และตรวจสอบพบว่าหม้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
เตยได้ชำระค่าไฟฟ้าไปถึง 14,000 – 19,000 บาท ซึ่งมีความสูงผิดปกติ ซึ่งรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกัน 
ตอนนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จแล้วครับ ก็เลยรายงานไม่ได้ แต่งเบื้องต้นได้ตรวจสอบพบแล้ว มีการต่อ
สายไฟฟ้าถึง 15 จุด ต่อกันโดยตรงจากหม้อใหญ่เลยครับ ตลาดจะมีหม้อใหญ่ ซึ่งตลาดมีหม้อใหญ่ ซึ่งตลาดมีหม้อ
ย่อย ๆ อีก ซึ่งใครจะไปขอใช้ไฟฟ้าตลาดต้องไปขอและก็เป็นผู้ที่ขอต้องทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
เตย  คนที่จะขายของ ทีนี้รายได้กับรายจ่ายเราต้องมาเก็บกับคนที่ใช้หม้อไฟฟ้าใบนี้ และก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฟ
สาธารณะที่เราจะบริการตลาด อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ถ้าเราเก็บเงินมาได้ตามความเหมาะสม ที่ไม่เยอะ มัน
จะมีค่าไฟฟ้า คือค่าไฟฟ้าส่องสว่างตามเก็บมา 14 หม้อ แล้วมันมีความเหมาะสมกัน ก็ไม่เป็นไร แต่นี้มันห่างกัน 
ค่าไฟฟ้า 19,000 บาท แต่เก็บเงินได้ 2,000 บาท มันขาดทุนไปถึง  17,000 บาท ตอนนี้กำลังตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แต่ตอนนี้เจอแล้ว  แต่ยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษรยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งไปต่อหม้อใหญ่โดยตรง แทนที่จะผ่าน 
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หม้อทั้ง  14  หม้อ ที่เราอนุญาตให้ใช้ กับไปตรวจสอบเจอว่ามันมีต่อมาโดยตรง สาเหตุยังสรุปกันไม่ได้ เบื้องต้นก็
ให้ทางนายช่างก็ได้ปลดออก ก็เลยถามว่าหม้อนี้ใครรับผิดชอบ ถ้าไม่มีใครรับผิดชอบก็เลยปลดออก แต่เราไม่ได้ไป
ปลด  14  หม้อนะครับ แต่ชาวตลาดไม่เข้าใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องของเขา คือ คุณมีหน้าที่ใช้ไฟฟ้าหม้อนี้ เขารู้ว่าเรา
ไม่ได้ไปยุ่งกับ  14 หม้อที่เราอนุญาต เราไปยุ่งกับผู้ที่ขโมยใช้หรือหม้อที่เราไม่อนุญาต ไปเจอก็ปลด ก็หลักการ
เดียวกัน คือ น้ำประปาแตกก็สั่งลูกน้องไปหยุด ใครไม่ผ่านมิเตอร์ก็ปลดออก เพ่ือไม่ให้ราชการเสียหาย เป็นการ
แก้ไขเบื้องต้น ทีนี้เกิดความไม่เข้าใจของกลุ่มคนที่อยู่ในตลาด ไม่ใช่ว่าใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องเสียเงินค่าไฟฟ้าเลย เราไปตัด
ไฟฟ้าก็เจอปัญหาเลย แล้วผู้ที่อยากใช้ไฟฟ้าก็มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หรือไม่ก็ไปติดต่อกับผู้
ที่ได้รับอนุญาตทั้ง  14 หม้อ ไม่ใช่ว่าจะไปต่อไฟฟ้าได้เลยโดยตรง อันนี้เรียนปัญหาโดยตรง แต่คิดว่าอาทิตย์หน้า
น่าจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ทราบเป็นครั้งที่ 2 ขอเรีบนเพ่ือทราบเรื่องเหตุการณ์
ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ครับ 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
เตย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องการใช้ไฟฟ้า ตามรายงานของท่านรองปลัดและ
คณะกรรมการที่ออกไปตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ตลาดของเรา ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือไฟฟ้ามีการยักยอก เขา
เรียกว่าการยักยอกใช้ทรัพย์หลวง คือการทุจริต แต่ว่ามันจะโยงมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยที่ขาดการ
กำชับกำกับและปล่อยปะละเลย ทำให้ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเสียหาย โดยการปล่อยให้คนใน
ตลาดใช้ไฟฟ้าฟรี ทั้ง ๆ ที่คนที่มาซื้อของเขาก้ไม่มีรายได้มากมาย แต่ต้องมาซื้อ กลับต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
ตามปกติ ตรงนี้มันจึงเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเรา ทุกคนรวมถึงท่านสมาชิก ท่านพบการ
กระทำความผิดจะต้องรีบรายงานท่านนายก ท่านนายกก็จะต้องไปดำเนินการตามหน้าที่บทบาท ถ้างั้นท่านก็
จะต้องละเว้น จึงเป็นเหตุให้พวกเราเจ้าหน้าที่ผู้หน้าที่ ต้องรีบออกตรวจสอบดำเนินการเพื่อแก้ไขให้มันถูกต้อง ถ้า
มันถูกต้องมันจะได้พร้อมกันทีหลัง แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันจะเป็นการแย่งผลประโยชน์กัน และก็ทำให้ทะเลาะกันที
หลัง เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในตำบลดอนเตยของเรา ก็อยากให้มันถูกต้อง  เชื่ออยู่แล้วง่าคนที่อยู่ใน
ตลาดเข้าใจอยู่ค่ะ ว่าไม่มีที่ไหนให้ใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าฟรี เขาก็รู้ แต่พวกเราต้องเข้มงวดมากขึ้น เพราะว่ายังมีคนจ่ายมา 
เรายังเก็บได้ 3,000 บาท ก็ถือว่าโชคดี ดีกว่าเก็บไม่ได้เลย มีบางเดือนเก็บได้ 2,000 – 3,000 บาท แต่คนอ่ืน
กลับไม่จ่าย มันก็ไม่ได้ มันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน มันเกิดการไม่เป็นธรรมกับทุกคน ที่ใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคม ก็เป็นเหตุและระเบียบกฎหมาที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับให้พวกเราต้องทำ ถ้าพวกเราไม่ทำก็ถือว่าละเว้นในการ
ปฏิบัติหน้า ทำหน้าที่ และก็ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเตย ได้บอก
ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยไปพ่นหมอกควัน ทำไมไม่มีเงิน 1,000 บาทให้อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ไป
กินข้าวกินน้ำกันนะคะ ขอชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยไม่ได้ตั้งงบในส่วนตรงนี้ไว้ และก็ในทางปฏิบัติ 
คือ ผู้มีหน้าที่ต้องออกไปทำอยู่แล้วตามหน้าที่พ่นเสร็จก็ต้องกลับมา แต่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนทำไม
ทำได้ นาทมก็ไม่เคยจ่ายเงินค่าตัวนี้ เพราะว่านาทม มอบน้ำยา และน้ำมันไปให้และเขาก็พ่นเอง และก็ทำหนังสือ
ยืมเครื่องพ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะคะ ต้องทำเรื่องยืม พ่นเสร็จต้องส่งคืน และเขาก็เบิกตัวนั้นในงบ 
สปสช. ที่เป็นโครงการของ อสม. แต่ของหนองซนตั้งไว้ 10,000 บาท ให้ อสม. หมู่บ้านละ  15  คน มาช่วยกัน
พ่น และก็จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 10,000 บาท ว่าจะตกหมู่บ้านละกี่บาทให้ไปเลย อันนี้คือหลักปฏิบัติของแต่ละ
ที่ไม่เหมือนกัน มันจึงเป็นเหตุอ้างอิงได้ว่า พอเราไปพูดอย่างนั้น บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติถูกหรือผิด เราก็เลย
สอบถาม แต่เราอยากให้ตำบลใกล้กันอยากให้มันเหมือนกัน เพราะ อสม. ยังไงเขาก็ประชุมกันอยู่แล้ว แต่ว่า
หลักการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้พูดคุยกันกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเตย
ว่าจะทำยังไง อยากฟ้ืนฟูหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,  2, 3  และโครงการประกวดหมู่บ้าน ในส่วนบ้านหมูม้น ผู้นำก็พาทำ  
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แต่บ้านเรา เราก็ต้องพาชาวบ้านทำ เฉพาะบ้านดอนเตย ไม่รวมกับอีก 6 หมู่บ้าน เราต้องฟื้นฟูหมู่บ้านเราใหด้ีขึ้น 
เพราะท้ังเยาวชน และผู้ใหญ่ยังติดยาเสพติดกันอยู่ เราต้องร่วมกันพัฒนาฟ้ืนฟูหมู่บ้านเราให้ดีขึ้น ขอบคุณค่ะ 
 

ประธานสภา ขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด ที่ได้ชี้แจงเหตุว่าทำไมตลาดเราถึงมีปัญหา 
และก็พบปัญหาแล้วนะครับ แต่ก็ขอรายละเอียดเอกสารหน่อย เพราะถ้าตรวจสอบว่าได้จริง เราก็ต้องมาตรวจสอบ
ดูว่าเขาทำตั้งแต่ปีไหน เขาจะชดเชยไหม ก็เป็นหน้าที่ของท่านปลัดและทางคณะผู้บริหารจะดำเนินการต่อนะครับ 
มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัยในวาระอ่ืน ๆ อีกไหมครับ  
 

ส.อบต. หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภา ท่าสมาชิก ท่านนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ ผมอยากติดตามสอบถามเรื่องถังบรรจุน้ำประปา ของหมู่ที่ 3 ครับ ว่าจะได้ช่วงไหน เพราะว่าชาวบ้านก็
สอบถามทุกวันครับ 
 

ประธานสภา ขอเพิ่มเติมนะครับ ผมเห็นทางคณะผู้บริหารได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้ว ว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำแล้ว มันมี
ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างไหม เพราะโครงสร้างไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับ หรือท่านนายกว่ายังไงครับ ต้องให้
ช่างออกไปสำรวจก่อนไหมว่าจะรับน้ำหนกได้ไหม 
 

นาบก อบต. ในเรื่องนี้ ท่านปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ก็ได้ออกไปดู แต่ดูทีฐ่านของโครงสร้างไม่แข็งแรงเท่าไร 
ถ้าจะเพ่ิมถังอีกกลัวจะพังลงมา ถ้าหากท่าสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 รับรองว่าไม่พังก็ไม่เป็นไร 

ประธานสภา พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา 14.20 น.) 
 

ประธานสภา เรื่องการรับรองต้องเป็นช่างรับรอง ผู้อำนวยการกองช่างว่ายังไงครับ พอจะใส่เพิ่มเติมได้ไหม 
หรือต้องซ่อมโครงสร้างก่อน ช่วยชี้แจงให้หน่อยครับ ว่าเป็นฐานเฉย ๆ ไม่ใช่โครงสร้าง เป็นฐานข้างบนที่ต้องเชื่อม
เพ่ิมเติม 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 เรียนประธารสภา สมาชิกสภา ท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลั ดองค์การ
บริหารส่วนตำบลล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน 
เพราะว่าน้ำไหลมาจากหน้าตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยผ่านมาตรงหน้าร้านยีนส์การเกษตร ในเวลา
ฝนตกน้ำไม่มีที่ไหลลง ทำให้น้ำเออล้นเข้าบ้าน ฝากทางท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ  
 

นายก อบต. ที่น้ำเออล้นในวันนั้น ก็เพราะว่าคลองระบายน้ำเสียกำลังทำอยู่ที่ หมู่ที่ 4 มันไม่มีทางออกเลยทำ
ให้น้ำท่วมขัง และก็กำลังหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาอยู่ครับ 
 

รองนาย อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เลขท่ีรับ 174 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564   

เรื่อง ร้องทุกข์ท่ีสาธารณะ  
เรียน นายอำเภอนาทม   

เนื่องด้วยนายทองจันทร์  บัวพินธ์ ได้บุกรุกที่ดินสาธารณะ ศาลาแข้ เลขที่ 0355 ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ 144 ไร่  3  
งาน 74  ตารางวา อยากจะให้ทางอำเภอนาทมบังคับใช้กฎหมายให้คนที่บุกรุกออกโดยไม่มี
เงื่อนไข และรับผิดตามกฎหมายที่กำหนด พร้อมกันนี้ กระผมได้ส่งสำเนาหนังสือ นสล. จำนวน  
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1 ฉบับ รายชื่อราษฎรผู้คัดค้านผู้ที่เข้าทำประโยชน์ จำนวน 3 ฉบับ ถ้าท่านไม่ดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าจะร้องไปหน่วยงานอื่นต่อไป  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

     นายประยงค์  ขุนพลัง 

              (นายประยงค์  ขุนพลัง) 

คือ ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะครับ อยากเรียนปรึกษาว่าทางสภาจะมีความคิดเห็นอย่างไร ทางอำเภอนาทม
แจ้งมาให้แจ้งความเอาผิดกับนายทองจันทร์  บัวพินธุ์ เลยขอปรึกษาทางสภาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรครับ 

ประธานสภา ผมเอาไปทีละประเด็นนะครับ ประเด็นแรกเอาตรงหน้าร้านยีนส์ และก็หน้าบ้านพ่อแก้ว  วงษา 
ข้างบ้านพ่อแก้ว ก็จะเป็นที่นายทุนของโรงงานมาซื้อ ตามจริงถ้าให้ผมพูด ทางหลวงชนบทโดยท่านพิชิต  ธาตุวงค์ 
ท่านจะทำรางระบายน้ำถนนเส้นนี้ แต่ว่ามาจับระดับแล้ว ถนนตรงทางโค้งที่จะไปดอนเตยมันสูง มันไม่เข้ากับแบบ
ก็เลยยกเลิกไป แล้ววิธีแก้ไขต้องดูก่อนว่าตอนฝนตกหนักน้ำท่วมลักษระไหน เป็นอย่างไร เดี่ยวจะให้ทางคณะ
ผู้บริหารดูอีกครั้งหนึ่ง  ถ้ามันจำเป็นจริง ๆ มันก็ต้องต่อจากสามแยกร้านที่ซ่อมรถจักรยานยนต์ฝั่งตรงข้าม มันต้อง
ยิงยาวไปใส่คลองลำห้วยที่จะไปบ้านดอนเตย เท่าท่ีผมคิด เพราะเอาลงข้างๆไม่ได้เขาถมไหล่ทางหมดแล้ว ต่อไปก็
จะฝากทางคณะผู้บริหารได้ไปดู แต่คิดว่าน้ำท่าวแน่นอนครับ แต่ไม่รู้ตอนไหน ตามจริงถ้าพูดตรง ผมอยากทางน้ำ
ก่อนว่าไปลักษณะไหน แบบไหน 

รองนายก อบต. ขอเพ่ิมเติม เรื่องน้ำหน้าร้านยีนส์ ปัญหามันติดอยู่เยอะครับ เพราะว่าเสาไฟฟ้าของทางหลวง
ชนบทอยู่มรพ้ืนที่ที่จะทำ และไม่รู้จะระบายไปทางไหน เพราะว่าเอาผู้ใหญ่มาปรึกษากันแล้ว บังเอิญท่อระบายน้ำ
เป็นท่อใหญ่และฝังลึก เวลาน้ำเออมามันเลยล้นออกไปทางบ้านนายกิต วิธีแก้ไขก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร เวลาฝน
ตกน้ำมันไหลเยอะ นายกโทรไปหาท่านพิชิต แต่ก็ไม่รับสาย ก็เลยคิดว่าจะเอารถแม็คโฮไปขุดคลองเพ่ือระบายน้ำ
ไหลผ่านไปได้ แต่ก็ติดกับรั้วบ้านนายแก้ว ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ถ้าจะเอาลงไปสู่นานายประรวน  วงษา เขาก็ไม่ให้
ลงสู่ที่นาของเขา ก็เลยไม่รู้ว่าจะบริหารน้ำไปทางไหนดีครับ 

ประธานสภา ในส่วนของสภา ผมเคยเห็นเส้นทางหนึ่งอยู่ที่นครพนมน้ำขัง เขาก็ขออนุญาตและทำการตัดถนน
ใหม่ หมายความว่า ต้องตัดถนนเพื่อให้น้ำไหลผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจุดนั้น แล้วในส่วนของไฟฟ้าที่มันกั้น 
มันไม่มีอะไรกั้นได้หรอกครับ ถ้าจะทำจริง ๆ ก็ขอไปยังท่านพิชิต ธาตุวงศ์ไป ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเอาน้ำไปทิ้งที่ไหน 
แต่ที่ผมคิดได้อย่างเดียวก็คือต้องต่อท่อเลยหมูม้นไปคลองท้ายบ้าน ผมคิดว่าทางท่อพร้อมบ่อพักเป็นจุด ๆ ไป ตัวนี้
น่าจะทำได้ แต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ต้องขออนุญาตท่านพิชิต ธาตุวงศ์อีกครับ เพราะมันเป็นเขตทาง
หลวงชนบท ลองประชุมดูให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างออกแบบดูว่าเราจะมีวิธีการไหนเพื่อแก้ไขปัญหา ขนาดท่าน
ปลัดไปแก้ไขยังเอาธนาคารน้ำใต้ดินเจาะให้มันลึกลงดิน เป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้น ในส่วนของที่สาธารณะ ผมเคยคุยกับ
ท่านปลัดอวุโส ถ้าเหตุซึ่งหน้า คือเราเห็นเหตุซึ่งหน้า คือเขาไถ เขาทำอะไร เราสามารถแจ้งความจับได้ แต่ถ้าเขา
กระทำไปแล้ว เหตุที่เขาทำเสร็จไปแล้ว เหมือพ่อทองจันทร์ ต้องทำเรื่องส่งไปยังอัยการส่งไปยังศาล ศาลตัดสินว่า
ให้ยึดอำนาจคืน เราค่อยมีอำนาจยึดคืน ตามระเบียบกฎหมาย แต่ถ้าคุณพุดคุยได้ก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ หรือท่าน
ปลัดมีอะไรเสริมไหมครับ 

ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่สาธารณะ  ที่สาธารณะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษา ก็คือ
นายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน ท่านนายอำเภออาจมอบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นายก 
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องค์การบริหารส่วนตำบล มอบเจ้าหน้าที่ แต่มอบไม่ขาด แค่ให้ไปทำหน้าที่และรีบรายงาน ในส่วนของการบุกรุกที่
สาธารณะ ที่มีการก่อสร้าง ที่ทำกินในแบบที่ม่านประธานพูด เราสามารถที่จะทำหนังสือให้เขาออก แจ้งรอบที่ 1, 
2, 3 ไม่ออก ไล่ออกได้ แต้ถ้าไปทำลายข้าวของที่เขาทำไว้ ถ้ายังไม่ออก 2 – 3 ครั้ง ให้ทำหนังสือฟ้องศาล ทนาย
ฝ่ายราชการ คือ อัยการ ในส่วนของผู้ถูกฟ้องเป็นทนายเอกชน หรือทนายสภาทนายความ เมื่อศาลสั่งให้เขาออก 
ถ้ายังไม่ออก ต้องติดคุก ก็จะถึงตำรวจในการจับกุม นี่คือขั้นตอนง่าย ๆ ในเรื่องของที่สาธารณะ และตอนนี้ขั้นตอน
ของเราทำหนังสือแจ้งเขากี่ครั้งแล้ว  คือท่านนายอำเภอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสองร่วมกันค่ะ 

ประธานสภา แล้วถ้าเกิดเป็นเหตุซึ่งหน้าละครับ 

ปลัด อบต. จับได้เลยค่ะ 

ประธานสภา ก็ยังนี้ละครับ มันยังจับไม่ได้เลยครับ ที่ผมไปคุยกับที่ สวป.สภ.นาทม ท่านบอกว่าให้ไปถ่ายรูป 
แล้วก็เอาเอกสารสิทธิ์ที่เป็นที่สาธารณะ ที่เขาบุกรุกเข้าไปแจ้งความ แจ้งความเสร็จแล้ว ถ้ายังมีการบุกรุกเพ่ิมอีก ก็
กำลังจับเลย แต่ก่อนอืน่ตำรวจจะออกไป เขาต้องรู้ว่าเขตนั้นเป็นที่สาธารณะจริง ไม่ใช่ที่ว่างเปล่า มีเอกสารสิทธิ์
จริง มีระวางจริง ผมก็เลยคิดว่าเราลองพูดคุยกับท่านนายอำเภอกับท่านผู้กำกับดูนะครับ ถ้าเขาบุกรุกเขาฉลาดนะ
ครับ เขาบุกรุกตีสามตีสี่ แล้วหกโมงเช้าเขาก็ขับรถไถกลับเข้ามา ถ้าเชือดไก่ให้ลิงดูสักครั้ง ผมคิดว่าชาวบ้านคงไม่
กล้าบุกรุก แต่ที่ผมไปคุยเบื้องต้น ถ้าออกไปแล้วชาวบ้านบากว่าไม่ใช่ที่สาธารณะ พวกเขาก็หน้าแตกกลับมาครับ 
คือ มันต้องชัดเจน คือต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาบุกรุกจริงครับ ถ้าครั้งต่อไปถ้าเขาทำจริงเราก็กำลังไปจับคุมได้
เลย 

ปลัด อบต. กรณีอย่างท่านประธานพูดนะคะ ก็ถูก แต่ในขั้นตอนที่ผู้กำกับจะต้องแจ้งความก่อนแจ้งความแล้ว
ที่บอกว่านาย ก. บุกรุก แต่ต้องไม่เป็นที่หัวไร่ปลายนาที่ว่างเปล่า แต่ไม่ทราบว่านายทองจันทร์ แกไปบุกรุกตรงไหน 
แต่ปลัดก็ยังไม่ทราบข้อมูลว่านายทองจันทร์ แกบุกรุกเข้ามาถึงส่วนไหนของที่สาธารระ เพราะว่าในที่ นสล. เราได้
จ่ายค่าตอกเข็มไปแล้วนั้น และก็สำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าถึงไหน ตั้งแต่ท่านนายกสียา  ตอนนี้สมมุติว่า เหตุ
ซึ่งหน้าท่านนายกต้องรีบแจ้งความผู้กำกับไปจับทันทีเลย อย่าพึงไปแจ้งความ เพราะนี้เรารู้แล้ว แจ้งด้วยวาจา ถือ
ว่าได้แจ้งแล้ว ก็ต้องรีบออกไป แต่ถ้าเราไม่เห็น เราต้องไปแจ้งความบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

ประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำไรจะเสริมไหมครับ 

นายก อบต. สำหับที่ดินนายทองจันทร์  บัวพินธ์ แต่นายกคนก่อนเขาได้ตั้งงบประมาณสอบเขตที่สาธารณะ 
เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และท่ีดินศรีสงครามได้แจ้งมาว่ายังเหมือนเดิม แต่คนบุกรุกอยู่ข้างในที่ดิน นสล. 
เพราะว่า นสล. ตกข้ามถนนไปทางนาพ่อเร่ง ไม่ใช่ว่าหัวไร่ปลายนา เพราะว่ามื้อวานนี้ ท่านนายอำเภอโทรมาบอก
ให้ผมไปหาว่าที่บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ดอนเตย ผมให้ท่านรองนายก ไปพร้อมรองปลัด และนิติกร ขึ้นไปรับฟัง 
แต่ว่าเคสหนึ่งเสร็จมาแล้วครับ ที่บ้านหมูม้น รายนายทองอินทร์  ศรีหมุน อยู่มาหลายปี เกือบ 50 ปี ผมก็ได้แจ้ง
ความกับตำรวจ กับปลัดอำเภอ และนายอำเภอ ออกคำสั่งให้ แต่นายทองอินทร์ ศรีหมุน ยินยอมคืนที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ให้กับชาวบ้านหมูม้น ตอนนี้นายทองจันทร์ บัวพินธุ์ ตอนแกทำทำไมไม่ติดตาม เพราะ
นายอำเภอคนก่อนท่านไม่แข็งแรงเท่าไร แต่นายอำเภอคนนี้ทำจริง 

ประธานสภา ในส่วนที่นายทองจันทร์ ที่ผมพูดคุยเบื้องต้น แกชอบโยงบอกว่าคนอ่ืนรุกล้ำได้ แล้วทำไมแกรุกล้ำ
ไม่ได้ ถ้าจะให้แกออกไม่ต้องไปแจ้งความ ถ้าคนที่บุกรุกออกท้ังหมดแกก็ยอมออกเหมือนกัน มันก็เลยเป็นเหตุที่ว่า 
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เราจะอธิบายยังไงให้แกเข้าใจ เพราะเป็นคนละประเด็นกัน คือ แกบุกรุกตอนนี้ เราก็ทำเรื่องเดี่ยวนี้ แต่ถ้าทำอย่างนี้ไป
ตลอดคงมีแน่ครับ และผมคิดว่านายทองจันทร์น่าจะจบที่ชั้นศาลนะครับ เหมือนตากิจทำใหม่ๆ มันก็ยังไล่ได้อยู่   
เบื้องต้นตอนนี้ผมยังไม่เห็นเขาจะทำต่อไป แต่ถ้ามีก็คงมีชาวบ้านมาแจ้งเรา และเราต้องหาแนวทางความคิดว่าที่
สาธารณะ เราจะทำยังไง หรือว่าจะขุดเหวี่ยง แล้วทำถนนรอบที่สาธารณะเลยไหม หรือ จะหาโครงการอะไร ที่
เหมือนบ่อดาล เพราะแต่ก่อนบ่อดาลก็เป็นที่สาธารณะ แต่ก่อนทำนาเป็นร้อยไร่ แต่พอกรมทรัพยากรน้ำมาเขา
ไม่ได้สนใจว่านาใคร เขาขุดเลยถ้าเป็นที่ นสล. เขาดำเนินการเลย ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับว่า นโยบายท่านนายกจะ
ทำยังไงเท่านั้นเอง ถ้าปี 67 ท่านนายกของบสอบแนวเขตตำบลดอนเตย และก็เอาจุดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการบุกรุก 
จะขุดเป็นถนนหรือจะขุดเป็นคันคูนั้น เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกต่อไปครับ ให้มันเป็นแนวเขตที่ชัดเจน ก็น่าจะทุเลาลง
ในส่วนนี้ได้ และในส่วนที่ท่านนายกพูดว่าเคสของหมู่ที่ 5 ก็คุยเสร็จแล้ว เฉพาะคนคุยง่าย ผมคิดว่า แกมีลูกเขย
เป็นผู้กอง แล้วเขาก็รู้กฎหมายอยู่ว่าบุกรุกมันเป็นยังไง แต่ที่คนดันทุรังนั้นมันยาก ก็เลยฝากทางคณะผู้บริหารด้วย
ครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับก่อนที่ผมจะปิดประชุม 

ส.อบต. หมู่ที่ 7 อยากสอบถามเรื่องถนนดอนยาว ตัดกิ่งไม้ดอนยาว - ดอนแฮด ตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
ครับ เพราะมันขึ้นอีกข้างด้านแล้ว จึงอยากสอบถาม ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ  

ประธานสภา ท่านนายกตอบเลยไหมครับ ในส่วนของพายุก็ได้เอาก่อไผ่กับต้นไม้ล้มทับเส้นทางดอนยาว - ดอนแฮด 
ท่านนายกมีแนวทางจะแก้ไขอย่างไร 

นายก อบต. ครับสำหรับเรื่องที่ดอนยาว ที่ว่าต้นไม้ล้มทับถนน ให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเจ้าพนักงานส่วนตำบลก็ไป เรื่องถนนก็ให้ผู้อำนวยการกองช่างประมาณการไว้ครับ จากดอนยาว ถึงดอนขี้
กระต่าย กำลังดำเนินการอยู่ครับท่านประธาน 

ประธานสภา คือให้ทางเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปตัดไม้ออกจากถนนแล้วครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง ถ้าคำนวณตามปีงบประมาณ  

ประธานสภา ในตอนนี้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก คือ อยากจะตีป่าไผ่ออก ถ้าหางบประมาณไม่ได้ก็ชะลอ
ไว้ก่อน 

นายก อบต. ไม่ชะลอครับ และตอนนี้ให้ทางกองช่างออกสำรวจแล้วครับ ทางคณะผู้บริหารก็จัดหา
งบประมาณอย่างเดียว อยากถามกองช่างว่าใช้งบประมาณเท่าไร และไม่ใช่ว่าตีป่าอย่างเดียว ถนนก็ชำรุดทรด
โทรมมากครับ เพราะว่า เมื่อวานผมได้ประชุมช่างว่าให้ลงหินลูกรังด้วยครับ 

ประธานสภา คือเอาเบื้องต้นก่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวกก่อนครับ ในส่วนนั้นท่าน
ประยงค์ สิงห์โพธิ์ จะเอาเข้าข้อบัญญัติ แต่เอาแก้ปัญหาจุดนี้ก่อนครับ การตีป่าคงไม่เกิน 5,000 บาทหรือเปล่า 
แค่จุดเดียว 

ปลัด อบต. ในกรณ๊ปัญหาเร่งด่วนนั้น แก้ไขได้ง่าย ฝากทางผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ปลัดนั่งฟังอยู่ ก็คือว่า
ปัญหาเร่งด่วน คือตอนนี้โดนพายุ และก่อไผ่ลงมาทับถนน แก้ไขปัญหาได้ง่ายนิดเดียว อย่างที่ท่านประธานกับท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 บอกว่า อยากให้จ้าเหมารถแม็คโฮ ไปเอาก่อไผ่ออกจากถนน เพ่ือให้



สัญจรไปมาได้ นี่คือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งงบประมาณจ่ายจากไหน ถ้าไม่มีว่าเป็นการซ่อมแซม หรือแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนจาดเงินสำรองจ่าย งบกลาง 
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ประธานสภา ขอบคุณท่านปลัดที่ขยาย แต่ก่อนอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับ แต่ก่อนเขาเรียกเงินสำรองนายก ท่า
จะหำอะไร เกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ในส่วนที่ท่านใช้โดยไม่ต้องผ่านสภา 200,000 บาท ท่านใช้ได้เลย
ครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน   ปิดประชุม  
 

เลิกประชุมเวลา   15.00 น. 
                                   
 
  ลงชื่อ                                    ผู้จดรายงานการประชุม 

                                 ( นางนิลุบล  ผาลี ) 
                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
                        

                                
 ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                  ( นายสุรเชษฐ์   วงษา ) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ…………….……………                       ลงชื่อ…………..……………… 
(นายประยงค์  สิงห์โพธิ์/ส.อบต.หมู่ 7)                               (นายบัณฑิต แพงสาร/ส.อบต.หมู่ 2) 

 
ลงชื่อ……………..….………… 

(นายสวรรค์ แสนเสิก/ส.อบต.หมู ่5) 

 
 

 



 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



 

  
 

  
 

  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 


